

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

หลักสูตร/สาขา	จำนวนรับ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม	20 คน
<p><u>คุณสมบัติของผู้สมัคร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นผู้กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนการเรียน หรือ 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา โดยวิธีเทียบโอนการเรียน 3. ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตร <p><u>เอกสารที่ผู้สมัครต้องแนบมาพร้อมการสมัคร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ใบแสดงผลการเรียน 2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือรับรองการจบการศึกษา เอกสารที่แสดงถึงความสามารถต่างๆ 	สอบสัมภาษณ์
หลักสูตร/สาขา	จำนวนรับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)	15 คน
<p><u>คุณสมบัติของผู้สมัคร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นผู้กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 <p><u>เอกสารที่ผู้สมัครต้องแนบมาพร้อมการสมัคร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ใบแสดงผลการเรียน 2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา เอกสารที่แสดงถึงความสามารถต่างๆ 	สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

หลักสูตร/สาขา	จำนวนรับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า	25 คน
<p><u>คุณสมบัติของผู้สมัคร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นผู้กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 3. มีทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมบริการ และมีพื้นฐานจิตใจที่รักการเป็นผู้ให้บริการตามเกณฑ์การประเมินของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ <p><u>เอกสารที่ผู้สมัครต้องแนบมาพร้อมการสมัคร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ใบแสดงผลการเรียน 2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา เอกสารที่แสดงถึงความสามารถต่างๆ 	สอบสัมภาษณ์